

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 35.16 แข็งค่าสวนทางภูมิภาค จับตา Flow-สถานการณ์ต่อ.กลาง-ตัวเลขศก. สหรัฐ

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (13 ส.ค. 2567)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้อยู่ที่ระดับ 35.16 บาท/ดอลลาร์ ปรับตัวแข็งค่าจากปิดตลาดเย็นวันศุกร์ที่ระดับ 35.26 บาท/ดอลลาร์ เงินบาทเคลื่อนไหวสวนทางกับค่าเงินในภูมิภาคที่ส่วนใหญ่อ่อนค่า เนื่องจากวานนี้หยุดทำการไป 1 วัน ทั้งนี้ เงินบาทยังเคลื่อนไหวตามปัจจัยที่ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ย่อตัวลง

สำหรับปัจจัยที่ต้องติดตามวันนี้ ในประเทศรอดูทิศทางกระแสเงินทุนต่างชาติ ส่วนต่างประเทศต้องติดตามสถานการณ์ในตะวันออกกลาง และคินนี้รอดูติดตามดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.ค. ของสหรัฐฯ

นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 35.00 - 35.25 บาท/ดอลลาร์

*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยน อยู่ที่ระดับ 147.39 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวันศุกร์ที่ระดับ 147.17 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโร อยู่ที่ระดับ 1.0934 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวันศุกร์ที่ระดับ 1.0921 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของธปท. อยู่ที่ระดับ 35.243

บาท/ดอลลาร์

-กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ร่วมกันแถลงรายละเอียดกองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง เตรียมเดินทางเสนอขายหน่วยลงทุนประเภท ก. เพิ่มทางเลือกการออม สนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนของประเทศ

-ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ททท.คาดการณ์นักท่องเที่ยวต่างชาติปีนี้ มีจำนวน 35.9 ล้านคน เพิ่มขึ้น 28% สร้างรายได้ 1.8 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 31% ส่วนตัวเลขนักท่องเที่ยวคนไทยรวมทั้งปีจำนวน 192 ล้านคน-ครั้ง เพิ่มขึ้น 4% สร้างรายได้ 995,018 ล้านบาท ส่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยวทั้งปีมีมูลค่า 2.8 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 25% จากปี 2566

-ททท.กังวลปัญหาเศรษฐกิจโลก-สงครามป่วนทำตัวบินพุง สั่งจับตาวันกระทบเป้า-ไทยชักรงรบบหลังคู่แข่งเอเชีย-แปซิฟิกผ่อนคลายวีซ่าดูดเศรษฐกิจเที่ยว

-“พีชัช” เสนอตั้งคณะกรรมการชุดใหญ่ขึ้นประเทศไทยเป็น Financial Hub ระดับภูมิภาค-โลก ดัน “เผ่าภูมิ” คุม เตรียมลุยร่างกฎหมายธุรกิจการเงินชุดใหม่ ปักธงกำหนดหลักเกณฑ์-เงื่อนไขสิทธิประโยชน์-ยุทธศาสตร์ใน 5 ธุรกิจสำคัญ หวังดูดเม็ดเงินลงทุนต่างชาติ พร้อมประชุมนัดแรก 13 ส.ค.นี้

-ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์ก ในวันจันทร์ (12 ส.ค.) ขณะที่นักลงทุนจับตาข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯในสัปดาห์นี้ เพื่อหาสัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด)

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

-สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นกว่า 1% ในวันจันทร์ (12 ส.ค.) เนื่องจากสถานการณ์ตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์เป็นปัจจัยหนุนแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ขณะที่นักลงทุนจับตาข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐในสัปดาห์นี้ เพื่อหาสัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)

-นักลงทุนจับตาข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐ โดยสหรัฐจะเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.ค. ในวันนี้ (13 ส.ค.) และดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนก.ค. ในวันพุธ (14 ส.ค.) นักลงทุนรอการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ประจำเดือนก.ค. ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้สำคัญถึงภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐ ซึ่งนักลงทุนจะวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อดูว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนก.ย.หรือไม่

-นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ดัชนี CPI ทั่วไป (Headline CPI) ซึ่งรวมหมวดอาหารและพลังงาน จะเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนก.ค. เมื่อเทียบเป็นรายเดือน แต่จะทรงตัวที่ระดับ 3% เมื่อเทียบเป็นรายปี

-ข้อมูลล่าสุดจาก FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า ขณะนี้นักลงทุนให้น้ำหนักเท่ากันต่อการคาดการณ์ที่ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% หรือ 0.50% ในการประชุมเดือนก.ย. และคาดว่าภายในสิ้นปี 2567 เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยรวมทั้งสิ้น 1%

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้